
～Lời nhắn nhủ của thị trưởng～ gửi đến toàn thể cư dân thành phố 

Xin chào tất cả mọi người. 

Kể từ khi tôi nhậm chức Thị trưởng vào tháng 2 năm 2014, 10 năm đã trôi qua một cách 

nhanh chóng nhanh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các công dân của thành 

phố vì sự thấu hiểu và hợp tác của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua. 

Trong suốt thời gian qua, để cải thiện cơ sở tài chính cho “Tạo dựng sức sống cho 

Kawaguchi”, chúng tôi đã tiến hành nâng cao tỷ lệ thu thuế thành phố. Trong 10 năm, 

cùng với việc tăng thu thuế thành phố lên tổng cộng 74,2 tỷ yên, đồng thời nâng ngân 

sách kế toán thông thường lên tổng cộng 345,4 tỷ yên, chúng tôi đã tập trung toàn lực vào 

các chính sách phát triển đô thị, và đã đạt được những bước tiến lớn cho thành phố. Khởi 

đầu với 3 dự án lớn là cải thiện môi trường nuôi dạy trẻ và giáo dục, kích thích nền kinh 

tế địa phương, thúc đẩy các biện pháp phòng chống thiên tai và cải thiện cơ sở hạ tầng đô 

thị. 

Hơn nữa, sau khi thiết lập cơ sở y tế công cộng liên quan đến việc chuyển lên thành phố 

thuộc tỉnh, chỉ trong vòng 2 năm chúng ta đã phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Thành 

phố đã đi đầu trong việc tiến hành mạnh mẽ các biện pháp đối phó phòng chống dịch hiệu 

quả như thúc đẩy tiêm chủng theo mô hình riêng “Mô hình Kawaguchi” hay là thiết lập 

hệ thống cung cấp y tế, v.v... 

Tôi rất vinh dự khi những nỗ lực này đã được đánh giá cao thể hiện qua việc thành phố 

chúng ta đã được nhiều người biết đến là một thành phố dễ sống và được nhiều người lựa 

chọn.  

Thêm vào đó, thành phố Kawaguchi năm nay đã được Văn phòng Nội Các lựa chọn là 

“Thành phố tương lai SDGs” và là “Dự án mô hình SDGs của chính quyền địa phương” 

đầu tiên ở tỉnh Saitama. Đây là sự đánh giá cao cho các nỗ lực đa dạng của chúng ta trong 

nhiều lĩnh vực của thành phố như là kinh tế, xã hội và môi trường. Tôi tin rằng điều này 

sẽ tạo động lực lớn cho sự phát triển bền vững của Kawaguchi trong tương lai. 



Hiện tại, khi đại dịch COVID-19 đã giảm bớt, hoạt động kinh tế xã hội đang dần trở lại 

bình thường, sự tập trung vào Tokyo đang gia tăng trở lại. Tôi mong muốn thành phố 

Kawaguchi sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì dân số và cạnh tranh với các thành phố xung 

quanh Tokyo. Để trở thành một thành phố đáng mơ ước hơn là một thành phố dễ sống, 

chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực tiến hành các biện pháp phát triển đô thị khác nhau chẳng 

hạn như cải tạo quy mô lớn cho Lilia và phát triển một bảo tàng làm cơ sở cho việc tạo ra 

và truyền tải văn hóa và nghệ thuật của một thành phố thuộc tỉnh. Ngoài ra, hiện thực hóa 

một trạm dừng tàu tầm trung tại ga Kawaguchi và hoàn thiện Công viên thể thao tổng hợp 

Kamine Sougou Undou Kouen nhằm hướng dến tương lai tươi sáng của Kawaguchi đầy 

sức sống. 


